



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งภารโรง โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรทราบ ดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรกำหนดให้บัญชีมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีการสรรหาตำแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้ถือเป็นอันยกเลิก

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้างเมื่อ ก.จ.จ.ชัยภูมิ มีมติเห็นชอบให้จ้างผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว

อนึ่ง การเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้ผ่านการเลือกสรรมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะถือว่าผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง หรืออาจพิจารณาเลิกจ้างกรณีที่ได้จ้างไปแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอร่าม โสฬัทธิระ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗)

✿ ตำแหน่งพนักงานขับรถ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐๑	นายไฉน สุหุณานาง	รายงานตัว ภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

✿ ตำแหน่งภารโรง โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๒๐๒	นายณัฐพร ยำพันดุง	ลำดับที่ ๑ รายงานตัว ภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๒	๒๐๔	นางพรทิพย์ วงษ์ชู	
๓	๒๐๑	นายประภาส ชินดร	
๔	๒๐๕	นางมัตใจ อธิอักษร	
๕	๒๐๓	นายสิทธิศักดิ์ ชัยดี	